

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอำเภอท่าแซะ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ ชพ ๐๔๑๘/๑๐๔

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จาก นายอำเภอท่าแซะ

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบลท่าแซะ/เนินสันติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

ด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร ได้มีประกาศ
แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่า ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” บริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนาม ลาวและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจะอ่อนกำลังลงเป็นลำดับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก และมีลมแรงส่วนคลื่นลมบริเวณ
ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มี
ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร

จังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า
๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๐
ตุลาคม ๒๕๖๓ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง
และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง และให้ติดตามประกาศเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เตรียมความพร้อมให้การ
ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่เกิดภัย และแจ้งมีสเตอร์เตือนภัย และอาสาสมัคร ให้เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
(www.tmd.go.th) ดำเนินการสำรวจต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และดำเนินการป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจเส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คอสะพาน สะพาน และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น มีเศษขยะ
ใบไม้ กอหญ้า ฯลฯ มักกีดขวางทางน้ำส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดน้ำท่วมขัง

๓. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีโดยประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยและรายงาน
สถานการณ์ให้อำเภอทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข
๐๖๓-๕๐๓๔๘๕๐, ๐๗๗-๕๕๕๓๓๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นางสาวธรัชต์ อินทสมบัติ)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอท่าแซะ